

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN CHỢ CHU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-NN
Về việc đôn đốc tổ chức nạo
vét, tu sửa kênh mương phục
vụ nước tưới tiêu cho sản
xuất nông nghiệp

Chợ Chu, ngày tháng 12 năm 2024

Kính gửi: Các ông, bà Tổ trưởng TDP trên địa bàn thị trấn.

Trong thời gian tổ chức diễn tập DT-24 do diện tích lúa vụ mùa trên địa bàn thị trấn chưa được thu hoạch nên việc tổ chức huy động lực lượng thực hiện công tác thủy lợi một số tuyến mương chưa thực hiện được. Hiện nay, một số tuyến kênh mương đã xuống cấp, mất hành lang mương, còn tình trạng cỏ mọc, ứ đọng bùn đất ảnh hưởng đến lưu thông dòng chảy phục vụ sản xuất cho nhân dân, mất an toàn công trình. Để đảm bảo quản lý an toàn các công trình, sẵn sàng ứng phó tình hình thiên tai hạn hán, lũ lụt và phục vụ nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp. UBND thị trấn đề nghị các ông, bà Tổ trưởng TDP tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

- Căn cứ theo kế hoạch DT-24 về công tác thủy lợi đã giao tổ chức huy động lao động công xã hội thực hiện phát dọn, nạo vét toàn bộ các tuyến kênh mương chính, kênh mương nội đồng và các đập do TDP quản lý, đảm bảo sạch, thông thoáng. Đồng thời đóng cọc bảo vệ hành lang các tuyến kênh xung yếu có nguy cơ sạt lở. Nhắc nhở các hộ có ruộng canh tác dọc các tuyến kênh mương nếu có biểu hiện lấn chiếm bờ mương tự giác trả lại khẩu độ bờ mương tối thiểu rộng 50cm.

Thời gian huy động từ ngày 10 đến 23/12/2024. (Các TDP có thể lồng ghép ra quân thực hiện cùng ngày Chủ nhật xanh).

- Yêu cầu các TDP huy động lực lượng tham gia đầy đủ ngày công, khối lượng và đảm bảo thời gian, báo cáo kế hoạch, kết quả trước và sau khi tổ chức thực hiện về UBND thị trấn.

Trên đây là nội dung chỉ đạo của UBND thị trấn về việc đôn đốc tổ chức nạo vét, tu sửa kênh mương phục vụ phục vụ nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp. Đề nghị các ông, bà Tổ trưởng TDP nghiêm túc tổ chức thực hiện, có gì khó khăn vướng mắc phản ánh kịp thời để giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, ĐCNN./

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trung Kiên